

ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๒๓.๕/ว ๕๘๗



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว พบว่ารายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังมีรายการที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ รวมทั้งได้มีการลงนามก่อนนี้ผู้กผันบางรายการเพิ่มเติม และมีเงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญาที่จะต้องส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมาย สามารถนำเงินที่ส่งคืนมาใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผู้กผันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้อำเภอสำรวจตรวจสอบและติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งส่งคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น หรือไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งรายการที่ดำเนินการลงนามก่อนนี้ผู้กผันในสัญญาและมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญา (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ให้จังหวัดรายงานข้อมูลตามแบบแจ้งรายละเอียดรายการงบประมาณ ที่ไม่ประสงค์ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (เพิ่มเติม) ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านทราบภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร.๐-๕๔๗๑-๖๓๘๔



สม.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
 เลขที่ ๐4๐๖
 วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒
 เวลา.....

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๕๖๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๗๒๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยให้จังหวัดดำเนินการส่งคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น เนื่องจากใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว หรือไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และส่งคืนงบประมาณรายการที่ได้ดำเนินการลงนามก่อนนี้ผูกพันในสัญญาและมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญาแล้ว รวมถึงรายการเงินเหลือจ่ายที่มีได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ออนหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณเหลือจ่าย ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้จังหวัดรายงานข้อมูลพร้อมยืนยันการส่งคืนงบประมาณตามแบบรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว พบว่ารายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีรายการที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ รวมทั้งได้มีการลงนามก่อนนี้ผูกพันบางรายการเพิ่มเติม และมีเงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญาที่จะต้องส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมาย สามารถนำเงินที่ส่งคืนมาใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งสำรวจตรวจสอบและติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งส่งคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น หรือไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งรายการที่ดำเนินการลงนามก่อนนี้ผูกพันในสัญญาและมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญา (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ให้จังหวัดรายงานข้อมูลตามแบบแจ้งรายละเอียดรายการงบประมาณที่ไม่ประสงค์ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (เพิ่มเติม) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ (Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dss.balance@gmail.com โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) เมนู "หนังสือราชการ" หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
 กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน
 โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๕๖
 ผู้ประสานงาน : นายเฉลิม ประสาททอง ๐๘ ๑๑๗๐ ๓๖๓๒

